



## นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ Personal Data Protection Policy of DSI

กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านช่องทางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด ประกอบด้วย

- ๑) เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (www.dsi.go.th)
- ๒) ณ สถานที่ทำการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ
- ๓) ทางจดหมาย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : dsi@dsi.go.th)
- ๔) ทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๒๐๒

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และการดำเนินการในเรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๕)

สำหรับกิจกรรมอื่นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาทิ งานเครือข่าย งานให้บริการประชาชน งานการขอรับฟังความคิดเห็น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อจัดจ้าง งานฝึกอบรม/สัมมนา งานการเงินการคลัง งานประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังคงอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

### การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการผ่านช่องทางที่กำหนด กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ กรณีที่มีรายการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวนี้ ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจะแจ้งผู้ที่มารับบริการเพื่อทราบก่อนทุกครั้ง

๒) กรณีที่ประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเรื่อง อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา เพศ อายุ ชื่อเล่น ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, Instagram, Twitter) เป็นต้น

๓) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องที่ได้รับบริการหรือที่ติดต่อราชการ โดยจะแจ้งให้ทราบขณะที่มีการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

๔) เพื่อการสำรวจความนิยม/ความพึงพอใจในการให้บริการหรือการติดต่อราชการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบางรายการ อาทิ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ชนิดของโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ (Web Browser) วันที่และเวลาในการเข้าออกเว็บไซต์ โดยการบันทึกดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบให้ความยินยอมที่กำหนด

## การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและติดต่อราชการตามวัตถุประสงค์ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมาร่วมดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวต้องเก็บรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

## สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของตน สิทธิขอสำเนา สิทธิคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

## การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยการเก็บประวัติการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ทำลาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแอบอ้างทำรายการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

## การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สะดวกมากยิ่งขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวอาจจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีเก็บ ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

## การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษและ/หรือช่องทางอื่นๆ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่มีารับบริการหรือติดต่อราชการ

## การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หากท่านมีข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบริหารคดีพิเศษ เลขที่ ๑๒๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

เว็บไซต์ : <http://www.dsi.go.th> โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘, สายด่วน ๑๒๐๒ โทรสาร : ๐ ๒๘๓๕ ๙๘๘๒ e-mail : [dsi@dsi.go.th](mailto:dsi@dsi.go.th)

